

Số: 56/2023/BC-TA

Hồng Lĩnh, ngày 01 tháng 12 năm 2023

**BÁO CÁO
CÔNG TÁC XÉT XỬ VÀ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ
NĂM 2023**

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Tòa án nhân dân cấp trên, của Thường trực Thị xã uỷ, sự giám sát của Hội đồng nhân dân, Tòa án nhân dân thị xã Hồng Lĩnh đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, chính quyền địa phương các xã, các tổ chức đoàn thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cấp ủy, lãnh đạo cơ quan thường xuyên quán triệt tập thể Thẩm phán, cán bộ rèn luyện về phẩm chất chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp. Tập thể Thẩm phán, thư ký và cán bộ công chức Tòa án nhân dân thị xã Hồng Lĩnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm nên các vụ việc được giải quyết nhanh kịp thời đúng pháp luật, góp phần làm cho tình hình trên địa bàn thị xã nhà được ổn định.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC

1. Về công tác chuyên môn nghiệp vụ

Năm 2023, Tòa án nhân dân thị xã Hồng Lĩnh đã thụ lý, giải quyết 124/131 vụ việc các loại, đạt tỷ lệ 95%.

1.1. Xét xử án hình sự

Tổng số thụ lý: 27 vụ; 42 bị cáo; giảm 01 vụ; giảm 03 bị cáo so với cùng kỳ năm ngoái; đã giải quyết: 25 vụ, 40 bị cáo; Còn lại 02 vụ, 02 bị cáo; Kháng cáo 02; kết quả phúc thẩm: 01 đình chỉ (bị cáo rút đơn kháng cáo); 01 sửa.

Cụ thể: giam: 25 bị cáo, chiếm tỷ lệ: 62%; Phạt tù nhưng cho hưởng án treo: 10 bị cáo chiếm 25%; hình phạt khác: 05 bị cáo; Nữ phạm tội: 01 bị cáo; Bị cáo chưa thành niên: 03 bị cáo; Số bị cáo có tiền án, tiền sự và nhân thân xấu: 09 bị cáo chiếm 22,5%.

Các tội danh cụ thể: Tội cố ý gây thương tích: 01 vụ; 02 bị cáo; tội đánh bạc: 03 vụ; 06 bị cáo; tội gá bạc: 01 vụ; 06 bị cáo; tội vi phạm quy định về tham gia giao thông: 03 vụ; 04 bị cáo; tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản: 01 vụ; 02 bị cáo; Tội cướp tài sản: 01 vụ; 01 bị cáo; Tội trộm cắp tài sản: 08 vụ; 12 bị cáo; tội cướp giật

tài sản: 01 vụ, 01 bị cáo; Tội mua bán trái phép chất ma túy: 01 vụ, 01 bị cáo; Tội vận chuyển trái phép chất ma túy: 01 vụ, 01 bị cáo; Tội tàng trữ trái phép chất ma túy: 04 vụ; 05 bị cáo; Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy: 01 vụ, 05 bị cáo; tội tàng trữ hàng cấm: 01 vụ; 01 bị cáo; Tội giao cấu với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi: 1 vụ; 01 bị cáo.

Qua công tác giải quyết, xét xử các vụ án hình sự trong thời gian qua cho thấy, chiếm tỷ lệ lớn trong số các vụ án hình sự mà Toà án đã giải quyết vẫn là các tội xâm phạm sở hữu (chiếm 40,7%), tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng (26%), tội phạm về ma túy (26%)...

1.2. Về án Hôn nhân và gia đình

Tổng số thụ lý: 58 vụ; tăng 10 vụ so với cùng kỳ năm ngoái; đã giải quyết: 55 vụ; đạt tỷ lệ: 95%. Cụ thể: Công nhận thuận tình ly hôn: 45 vụ; đình chỉ vụ án: 02 vụ (Nguyên đơn rút đơn khởi kiện); Xét xử: 08 vụ.

Lý do ly hôn do mâu thuẫn gia đình chiếm phần lớn trong tổng số các vụ án hôn nhân gia đình mà Tòa án đã giải quyết. Các vụ án hôn nhân và gia đình Tòa án nhân dân thị xã Hồng Lĩnh đã thụ lý số nguyên đơn là nữ chiếm tỷ lệ 69%. Số nguyên đơn có độ tuổi dưới 30 tuổi chiếm tỷ lệ 31%. Số con có độ tuổi dưới 18 tuổi chiếm 86%.

1.3. Về án Dân sự

Tổng số thụ lý: 09 vụ, việc; không tăng, không giảm so với cùng kỳ năm ngoái; đã giải quyết: 09 vụ, việc; đạt tỷ lệ: 100%. Trong đó: Công nhận thỏa thuận của các đương sự: 01 vụ; Xét xử: 05 vụ; Chuyển vụ án: 03 vụ; Nguyên đơn là cá nhân: 08 cá nhân; Nguyên đơn là tổ chức nhà nước: 01 tổ chức.

Cụ thể: Tranh chấp về quyền sử dụng đất: 02 vụ; Tranh chấp hợp đồng vay tài sản: 02 vụ; Tranh chấp hợp đồng tín dụng: 02 vụ; Tranh chấp hợp đồng thuê nhà: 01 vụ; Tranh chấp về thừa kế tài sản: 01 vụ; Yêu cầu tuyên bố mất hành vi năng lực dân sự: 01 việc.

Trong số các vụ việc Dân sự mà Tòa án thụ lý, giải quyết, chiếm tỷ lệ cao là tranh chấp liên quan hợp đồng chiếm 55%.

1.4. Về án kinh doanh, thương mại

Tổng số thụ lý: 04 vụ; giảm 04 vụ so với cùng kỳ năm ngoái; đã giải quyết: 02 vụ, việc; đạt tỷ lệ: 50%. Trong đó: Công nhận thỏa thuận của các đương sự: 01 vụ; Xét xử: 01 vụ; Nguyên đơn là tổ chức nhà nước: 04 tổ chức.

Trong các vụ việc kinh doanh thương mại Toà án đã thụ lý, giải quyết đều liên quan đến tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa Ngân hàng và các doanh nghiệp trên địa bàn.

1.5. Về án lao động: Thụ lý: 02 vụ án, đã giải quyết 02 vụ án; đạt tỷ lệ 100%. Các vụ án đều tranh chấp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

1.6. Về áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa

Toà án nhân dân thị xã đã thụ lý và giải quyết 02 hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Toà án (02 trường hợp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc).

1.7. Về việc thực hiện Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án được Quốc hội khóa XIV thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 nhằm thông qua công tác hòa giải, đối thoại góp phần hàn gắn những mâu thuẫn, rạn nứt, nâng cao ý thức pháp luật của người dân, ngăn ngừa các tranh chấp trong tương lai, tạo sự đồng thuận, xây dựng khối đoàn kết trong nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Năm 2023, Tòa án nhân dân thị xã Hồng Lĩnh đã tiến hành các thủ tục chuyển cho Hòa giải viên: 31 vụ án; Các Hòa giải viên đã tiến hành hòa giải thành công được 31 vụ án.

1.8. Về công tác thi hành án hình sự

Toà án nhân dân thị xã đã thụ lý: 44 bị án. Trong đó: Ra Quyết định thi hành án hình sự: 33 bị án, ủy thác thi hành án hình sự: 11 bị án. Số hoãn thi hành án hình sự là 01 bị án (Bệnh hiểm nghèo). Tất cả các quyết định thi hành án hình sự đều ra đúng theo quy định của pháp luật, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật trong việc thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật.

1.9. Về xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo

Toà án đã xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo 16 trường hợp, rút ngắn thời gian cải tạo không giam giữ: 03 trường hợp nhân dịp các ngày lễ lớn của nhà nước, đảm bảo việc xét rút ngắn đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn và quy định của pháp luật, thể hiện được chính sách nhân đạo, khoan hồng của pháp luật nhà nước XHCN.

1.10. Về phiên tòa rút kinh nghiệm, phiên tòa lưu động, phiên tòa trực tuyến và công khai bản án

Thực hiện Hướng dẫn số 136/HD-TANDTC ngày 30/3/2017 của Tòa án nhân dân Tối cao về việc hướng dẫn công tác tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm và Nghị quyết số 03/NQ-HĐTP ngày 16/3/2017 về việc công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án, Tòa án nhân dân thị xã Hồng Lĩnh đã tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm nội bộ là 07 vụ, phiên toà xét xử lưu động: 04 vụ, phiên toà trực tuyến: 10 vụ và số bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật được công bố trên cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân: 111 bản án, quyết định.

1.11. Công tác tiếp công dân

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo tiếp tục được quan tâm chú trọng. Tòa án nhân dân thị xã bố trí phòng tiếp công dân, cử cán bộ chuyên trách thực hiện việc tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, kịp thời hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc của các tổ chức, công dân liên quan đến hoạt động Tòa án.

2. Đánh giá chung về công tác chuyên môn nghiệp vụ

Nguyên nhân của tình hình trên là do ý thức pháp luật của một bộ phận người dân còn thấp, đặc biệt lớp trẻ hiện nay đang bị ảnh hưởng bởi nhiều loại hình văn hóa nghe nhìn, giải trí có nội dung không lành mạnh. Hoạt động quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực như đất đai, tài chính, quản lý các hoạt động kinh doanh có lúc còn sơ hở. Thu lợi bất chính từ hoạt động phạm tội ma túy lớn, số lượng người nghiện ma túy còn nhiều nên mặc dù bị xử lý nghiêm nhưng tội phạm ma túy vẫn chiếm tỷ lệ cao.

Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm trước, trong và sau Tết nguyên đán, Tòa án nhân dân thị xã đã tập trung đưa ra xét xử các vụ án hình sự, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện cho nhân dân đón tết vui tươi, lành mạnh, an toàn.

Nhìn chung, trong công tác giải quyết, xét xử các vụ án hình sự, Tòa án nhân dân thị xã đã tăng cường phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng nhằm sớm hoàn tất hồ sơ để đưa ra xét xử trong thời hạn luật định. Các vụ án được dư luận xã hội quan tâm đều có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình giải quyết trên cơ sở quy định của pháp luật và được giải quyết kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật, đáp ứng yêu cầu chính trị của địa phương.

Việc xét xử các vụ án hình sự đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm. Hình phạt mà Tòa án áp dụng đối với các bị cáo đảm bảo tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo, đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong

tình hình hiện nay. Khi xem xét cho bị cáo hưởng án treo, các Hội đồng xét xử đều cân nhắc kỹ lưỡng, đánh giá thận trọng các tình tiết của vụ án cũng như nhân thân người phạm tội. Các bị cáo được Tòa án cho hưởng án treo thường tham gia với vai trò thứ yếu, nhất thời phạm tội hoặc bị rủ rê, lôi kéo, có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Việc áp dụng hình phạt không phải là hình phạt tù đảm bảo đúng quy định pháp luật. Những vụ án Tòa án đưa ra xét xử đều được quần chúng nhân dân ủng hộ, đồng tình cao, có tác dụng giáo dục, răn đe, phòng ngừa lớn.

Trong công tác giải quyết, xét xử các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, Tòa án nhân dân thị xã đã quan tâm, không để các vụ việc quá thời hạn giải quyết theo quy định pháp luật; làm tốt việc hướng dẫn các đương sự thực hiện đúng nghĩa vụ về cung cấp chứng cứ, tài liệu của vụ án; đồng thời, chủ động xác minh, thu thập chứng cứ trong những trường hợp cần thiết theo quy định của pháp luật, tăng cường phối hợp với các cơ quan hữu quan nhằm giải quyết tốt vụ án.

Công tác hòa giải tiếp tục được chú trọng và thực hiện có hiệu quả. Tỷ lệ hòa giải thành trong các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại 83%, qua đó tạo điều kiện cho việc giải quyết vụ án được nhanh chóng, kịp thời, góp phần củng cố mối đoàn kết trong nội bộ nhân dân.

Để khắc phục tình trạng án tuyên không rõ ràng, gây khó khăn cho công tác thi hành án dân sự, cùng với việc nâng cao chất lượng giải quyết cũng như kỹ năng viết bản án, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh, các đơn vị đã chủ động tăng cường phối hợp với Viện kiểm sát và Cơ quan thi hành án dân sự rà soát các bản án dân sự chưa thi hành, để xác định trách nhiệm giữa các cơ quan.

Việc ra quyết định thi hành án đảm bảo kịp thời, không để quá hạn luật định; việc tạm hoãn thi hành án, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù đều có căn cứ theo quy định pháp luật. Để đảm bảo cho phán quyết của Tòa án được nghiêm chỉnh chấp hành, Tòa án thường xuyên chủ động phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân và cơ quan Công an rà soát danh sách những người đã có quyết định thi hành án phạt tù hiện còn tại ngoại chưa bị bắt thi hành án để đôn đốc bắt thi hành án; đồng thời làm tốt công tác phối hợp với chính quyền địa phương trong việc quản lý các đối tượng thi hành án treo, cải tạo không giam giữ ở địa phương.

2. Về công tác khác:

2.1. Về hoạt động của Hội thẩm nhân dân

Năm 2023, các Hội thẩm nhân dân thường xuyên phối hợp với Thẩm phán tham gia xét xử đầy đủ. Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân độc lập và tuân theo pháp luật xét xử 100% số án hình sự, hôn nhân và gia đình. Hội thẩm nhân dân thường xuyên lắng nghe ý kiến của cử tri để phản ánh công tác xét xử cho ngành Tòa án, tham gia xét xử nghiêm túc, công bằng, khách quan, đúng pháp luật và một số vụ án điển.

2.2. Về thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp

Tòa án nhân dân thị xã Hồng Lĩnh tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo Nghị quyết 27-NQ/TW về việc tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới, tập trung vào việc nâng cao chất lượng giải quyết xét xử các loại vụ án, chú trọng làm tốt việc tranh tụng tại phiên tòa; xét xử nghiêm minh các vụ án về tham nhũng, làm tốt công tác hòa giải trong quá trình giải quyết các vụ việc dân sự; tích cực tham gia vào việc góp ý xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về hình sự, dân sự và thủ tục tố tụng tư pháp, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án nhân dân trong sạch, vững mạnh; từng bước hiện đại về cơ sở vật chất để đáp ứng yêu cầu công tác.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm:

Mặc dù số lượng các loại vụ án tăng so với cùng kỳ năm trước nhưng nhờ sự quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo sâu sát của Ban cán sự Đảng TAND tỉnh Hà Tĩnh, sự đồng lòng thống nhất của cả tập thể trong việc thực hiện các giải pháp đã đề ra nên hoạt động của Tòa án nhân dân tiếp tục có những chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt công tác, về cơ bản đã hoàn thành các yêu cầu, chỉ tiêu cơ bản mà Nghị quyết số 37, 63, 96 và 111 đề ra. Tòa án nhân dân thị xã Hồng Lĩnh đã triển khai sâu rộng việc nâng cao chất lượng tranh tụng tại tất cả các phiên tòa xét xử, đảm bảo cho những người tham gia tố tụng thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của họ. Chất lượng các mặt công tác được nâng lên, góp phần hiệu quả vào việc giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao.

2. Khuyết điểm, thiếu sót:

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của Tòa án nhân dân thị xã Hồng Lĩnh vẫn còn một số khuyết điểm, thiếu sót như tiến độ giải quyết một số vụ án mặc dù không quá hạn luật định nhưng còn chưa đáp ứng được yêu cầu chính trị của địa phương (các vụ án tranh chấp liên quan đến hợp đồng tín dụng);

một số vi phạm trong quá trình giải quyết các vụ án chưa được khắc phục triệt để như vẫn còn vi phạm trong việc giao văn bản.

3. Nguyên nhân

- Về khách quan

Đội ngũ cán bộ, Thẩm phán và nguồn kinh phí không được bổ sung kịp thời so với yêu cầu nhiệm vụ; một số cơ quan, tổ chức chưa phối hợp chặt chẽ với Tòa án trong việc cung cấp tài liệu, chứng cứ, giám định, tham gia định giá tài sản.

- Về chủ quan

Việc tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp mà lãnh đạo Tòa án nhân dân Tối cao đã đề ra để nâng cao hiệu quả các mặt công tác tại đơn vị còn chậm. Cán bộ Tòa án đang còn trẻ chưa có kinh nghiệm trong việc giải quyết vụ án nên có phần hạn chế về năng lực, trình độ, chưa chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024.

Tòa án nhân dân thị xã Hồng Lĩnh xác định phương hướng nhiệm vụ như sau:

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức, đảm bảo đội ngũ cán bộ công chức luôn có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm túc quy tắc ứng xử của cán bộ công chức ngành Tòa án. Tiếp tục thực hiện tốt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ thị xã, đặc biệt là tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-TW ngày 09/ 11/ 2022 của Hội nghị lần thứ VI Ban chấp hành trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

- Có kế hoạch đề nghị cấp trên đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công chức Toà án nhân dân thị xã và Hội thẩm nhân dân để đáp ứng kịp thời nhiệm vụ của ngành trong thời gian tới.

- Thực hiện tốt các giải pháp đã đề ra nhất là tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, đẩy nhanh tiến độ giải quyết xét xử các loại án. Đưa ra xét xử kịp thời, đúng hạn luật định, nghiêm minh những vụ án điểm phức tạp được dư luận xã hội quan tâm. Đảm bảo không để lọt tội phạm và không làm oan sai người vô tội. Phấn đấu không có án bị huỷ, cải sửa do lỗi chủ quan của HĐXX.

- Đổi mới và triển khai sâu rộng thủ tục xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa; Phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng tổ chức từ 04 đến 06 phiên tòa rút kinh nghiệm (trong đó từ 01 đến 02 phiên tòa rút kinh nghiệm cụm) nhằm nâng cao chất tranh tụng cũng như điều hành phiên tòa cho Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Kiểm sát viên; tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật và nâng cao ý thức pháp luật, tinh thần đấu tranh tội phạm trong quần chúng nhân dân; quan tâm hơn nữa công tác hoà giải trong việc giải quyết án dân sự, hôn nhân và gia đình.

- Giải quyết đúng, kịp thời trong hạn luật định đơn thư khiếu nại, tố cáo.

- Thường xuyên phối hợp với các ngành, chính quyền địa phương, các tổ chức quần chúng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự, giải quyết các tranh chấp dân sự nhất là trong lĩnh vực đất đai.

- Tăng cường vai trò hoạt động của các tổ chức đoàn thể, nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhằm động viên cán bộ công chức không ngừng phấn đấu rèn luyện, đoàn kết nhất trí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trên đây là những kết quả Toà án nhân dân thị xã Hồng Lĩnh đã đạt được năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Mong nhận được ý kiến đóng góp của quý vị đại biểu Hội đồng nhân dân.

CHÁNH ÁN

Trần Xuân Quang